



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ที่ 5/2564
เรื่อง การประกาศผลข้อเสนอโครงการ ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัย
พื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (รอบที่ 1)
แผนงานย่อย การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัย
ขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แผนงานย่อย การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพ
ของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 – 23 กรกฎาคม 2563 นั้น

ในการนี้ บพค. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของการประกาศทุน และมีการพิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณะอนุกรรมการเทคนิคสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์
และวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและแผนงาน ซึ่งในการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ คณะอนุกรรมการฯ
ให้ความสำคัญต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบของข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์แผนงานภายใต้โปรแกรม
ที่ 5 ได้แก่ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 และเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยง
เครือข่ายการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ที่ทำงานเพื่อพัฒนามนุษย์
กับสังคมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม และทำให้งานวิจัยเกิดผลกระทบใน
วงกว้าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร บพค. ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 5 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (รอบที่ 1) จำนวน 12 โครงการ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวกัญญวิมว์ กীরติกร)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

เอกสารแนบท้ายประกาศ บพค. ที่ 5/2564
เรื่อง การประกาศผลข้อเสนอโครงการ ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัย
พื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
แผนงานย่อย การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ/สังกัด
1	1758875	“พหุวัฒนธรรมสมดุล”: การสร้างสมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมในกรณีแรงงานต่างชาติในประเทศไทยที่มีสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว	รศ.ดร. ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2	1758917	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา	ดร. ศรียา หงส์ยี่สิบเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3	1768956	การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณสำหรับผู้เรียนในยุคการพลิกผันทางดิจิทัล	รศ.ดร. เนาวนิตย์ สงคราม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4	1768976	สภาวะสูงวัยที่ นอกเหนือจากตัวเลขผ่านงานวรรณกรรมและการใช้ภาษา	ดร. พศุทธิ์ ลาสุขะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5	1768989	โครงการการศึกษาการออกแบบพื้นที่พักผ่อนสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับคนพิการ	ผศ.ดร. พัทมน เสลานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6	1769020	อัตลักษณ์แบบผสมผสานของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบหลายแพลตฟอร์ม	ดร. พิลาสินี วงษ์นุช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7	1769065	การพัฒนาระบบแสดงองค์ความรู้แม่ไม้มวยโคราชแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ บนแพลตฟอร์มดิจิทัลผสมผสาน	ดร. ธวัชพงษ์ พิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8	1779165	ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับการสอนในประเด็นของศิลปะร่วมสมัย: การผสมผสานระหว่างการบรรยายวิชาการร่วมกับศิลปะแสดงสด และวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ออนไลน์	ดร. กรีนคณา คงเพชร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9	1789247	รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล	รศ. ดร. กุลธิดา ท้วมสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10	1819485	ปศุสัตว์และมโนทัศน์ข้ามแดนในพรมแดนความรู้ทางสังคมศาสตร์	ดร. จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11	1829534	แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิในการจัดการทรัพย์สินออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	ดร. คณินิจ ขาวแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12	1829691	การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสมรรถนะของเด็กด้อยโอกาสในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่	ดร. สุบัน พรเวียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Handwritten signature